
           
6. fundur skólanefndar FG á skólaárinu 2021 - 2022 haldinn  

þriðjudaginn 10. júní 2022 kl.12:00.  
 

Mætt voru: Kristinn Þorsteinsson skólameistari, Áslaug Hulda Jónsdóttir formaður, Kristín Soffía 
Þorsteinsdóttir,  Hrefna Ævarsdóttir fulltrúi foreldraráðsins.   Andri Bergmann fulltrúi nemenda og 
Snjólaug E. Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari. 
 

Dagskrá: 
 

• Fjármál skólans 
Staðan er í lagi miðað við það sem er útistandandi. Erum að koma út úr langtímaveikindum 
nokkurra starfsmanna sem þýðir að kostnaður mun minnka.  

• Innritun 2022 
Mjög háar innritunartölur eru fyrir haustið , mesti fjöldi hingað til. Skólinn hefur verið að gera 
góða hluti og því hefur aðsókn aukist. Innritunarkerfið er flókið verkefni og erfitt nema að 
allir skólar fari svipaða leið. 

• Breyting á starfsmannamálum 
Fjórir starfsmenn létu af störfum og voru kvaddir með gullmerki skólans eftir langan 
starfsaldur. Nokkrir starfsmenn að koma úr orlofi og einn að fara í námsorlof fram að 
áramótum. 

• Staða og stefna skólans 
Þurfum að skoða hvar við erum stödd í dag og hvernig við höldum þeirri stöðu.  

• Önnur mál 
Verið er að endurhanna andyri skólans  þannig að meira rými skapist fyrir nemendur í 
frímínútum.  
 
Fundi slitið kl. 12:34 
 
Næsti fundur: 30. ágúst 
 
Fundarritari 

 Snjólaug E. Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari 


